
 

 

โครงสร้างประโยค 
 
 
 
 
 
 

หลักการใช้ Will 
 

1. เราใช้ will เมื่อเราได้ตัดสินใจว่าจะกระทำบางสิ่งบางอย่างในขณะที่เราพูด  (มีการตัดสินใจใน
ขณะที่กำลังพูดนั่นเอง) 
      Julie: There's no milk. (นมหมด)             

John:  Really? In that case, I’ll go and buy some. (จริงรึ? ถ้าอย่างนั้น ฉันจะออกไป
ซื้อ) นั่นก็คือ จอห์นได้ตัดสินใจที่จะออกไปซื้อนมในขณะที่เขาพูดเมื่อเราไปร้านอาหาร 
Waitress: What would you like to have? คุณจะทานอะไร 
Jane: I’ll have Noodles fried in soy sauce. (ฉันจะทานผัดซีอ้ิว) คือตัดสินใจว่าจะทานผัด
ซีอ้ิวในขณะที่สั่งอาหาร 

 
2. เราใช้ will เมื่อเราพูดถึงสิ่งที่เราคิด คาดเดา คาดการณ์หรือเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคต โดย

มักจะมีคำเหล่านี้ 
    **  Think (คิดว่า)   sure (แน่ใจว่า)   
              expect (คาดว่า)   know (รู้ว่า)  
               probably (อาจจะ)   guess (เดาว่า)  
               believe (เชื่อว่า)   hope (หวังว่า) ** 
 

   -I think he will pass the exam. (ฉันคิดว่าเขาจะสอบผ่าน) 
       -I’m not sure I’ll call you tonight. (ผมไม่แน่ใจว่าผมจะโทรหาคุณคืนนี้) 
       -I believe she’ll do it. (ฉันเชื่อว่าเธอจะทำ) 
 

3. ใช้กล่าวถึงความรู้สึก ความตั้งใจ การสัญญา และข้อเสนอ 
    -I’m thirsty I’ll buy something to drink. (ฉันหิวน้ำ ฉันจะซื้ออะไรดื่มสักหน่อย) 
    -I feel lazy I won’t do anything today. (ฉันรู้สึกข้ึเกียจ วันนี้ฉันจะไม่ทำอะไรทั้งนั้น) 
    -Don’t worry, I won’t tell anyone. (ไม่ต้องกังวล ผมจะไม่บอกใคร) 
    -I promise I’ll behave next time. (หนูสัญญาว่า หนจูะทำตัวดีๆคราวหน้า) 
    -I’ll take you to the airport tomorrow. (ผมจะพาคุณไปสนามบินพรุ่งนี้) 
 

Will 



 

  

โครงสร้างประโยค 

 

I am going to… 

He, She, It, A cat is going to… 

You, We, They, Cats are going to… 
 

หลักการใช้ be going to จะใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องที่ได้ตัดสินใจมาแล้ว ก่อนที่จะมาบอกกล่าวกัน ณ 
ตอนนี้ และใช้ในการคาดเดาสิ่งที่จะเกิดข้ึน โดยมีสถานการณ์แวดล้อมประกอบ 

หลักการใช้ Be going to มีดังนี้ 

 

1. ใช้บอกกล่าวเรื่องราวต่างๆที่ได้ตัดสินใจมาแล้ว ก่อนที่จะมาพูดคุยกัน ณ ตอนนี้ 
ความหมายก็ตรงตามนี้นะครับ อะไรก็ตามแต่ท่ีเราๆท่านๆได้คิดไว้ล่วงหน้าแล้ว เวลาที่เราพูดคุยกัน เราก็ใช้ 
be going to นี่แหละบอกกล่าว เช่น 
รุ่งนี้วันเสาร์ เราก็คิดไว้แล้วว่าจะไปดูหนัง ถ้ามีใครมาถามว่า พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร เราก็ตอบว่าจะไปดูหนัง โดย
ใช้โครงสร้างแบบนี้แหละในการสนทนา ดูตัวอย่าง 

• I’m going to watch movies tomorrow. 
ฉันจะดูหนังพรุ่งนี้ 

• She’s going to clean the house next week. 
หล่อนจะทำความสะอาดบ้านอาทิตย์หน้า 

• He is going to have a party next month. 
เขาจะจัดงานเลี้ยงเดือนหน้า 

• Sam is going to buy a new bike. 
แซมจะซื้อจักรยานคันใหม่ 

• We are going to visit grandma soon. 
เราจะไปเยี่ยมย่าเร็วๆนี้ 

• They are going to fly to London next month. 
พวกเขาจะบินไปลอนดอนเดือนหน้า 

• My dad is going to paint the house next week. 
พ่อของฉันจะทาสีบ้านสัปดาห์หน้า 

 
 

Going to 



2. ใช้คาดเดาว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอน โดยมีสภาพแวดล้อมประกอบการคาด
เดา ไม่ใช่ทึกทักเอาเอง 

การใช้ be going to ในการคาดเดาจะต้องมีเค้า มีลางให้เราคาดเดาว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆ เช่น มีก้อนเมฆ
ดำทะมึน ลมพายุแรงขึ้น เราก็คาดเดาได้ว่าฝนกำลังจะตกแน่นอน 

 
• Look at the dark clouds. It’s going to rain. Let’s go. 

มองไปที่ก้อนเมฆดำๆซิ ฝนกำลังจะตกแล้ว ไปกันเถอะ (ดูจากก้อนเมฆ) 

• Look! The car is going to hit the cat. 

ดูซิ! รถยนต์กำลังจะชนแมวแล้ว (มองเห็นรถพุ่งตรงไปยังแมว) 

• Oh my gosh! The cat is going to die. 

โอ้พระช่วย แมวกำลังจะตายแล้ว (แมวชักดิ้นชักงอ) 

• Hurry up! We are going to miss the train. 

เร็วหน่อย พวกเรากำลังจะตกรถไฟ (ดูเวลาจากนาฬิกาข้อมือแล้ว น่าจะไม่ทัน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

โครงสร้าง present continuous tense 
S + IS, AM, ARE + V ING 

ประธาน + IS, AM, ARE + กริยาเติม ING 
 

I am eating 
He, She, It, A cat is eating 

You, We, They, Cats are eating 

 หลักการใช้ present continuous tense 

⇒ การย่อรูปกริยา ศึกษาเรื่อง is am are 

ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (แน่ ๆ) และมักจะมีคำที่บ่งบอกอนาคตกำกับอยู่ด้วย 

⇒ this evening เย็นนี้ 
⇒ tonight คืนนี้ 
⇒ tomorrow พรุ่งนี้ 
⇒ this weekend สุดสัปดาห์นี้ 
⇒ next  week สัปดาห์หน้า 
⇒ next month เดือนหน้า 
⇒ next year ปีหน้า 

• I’m studying English this weekend. 
ผมกำลังจะเรียนภาษาอังกฤษสุดสัปดาห์นี้ (เรียนแน่เพราะจ่ายเงินแล้ว) 

• She is going to the market tomorrow. 
หล่อนกำลังจะไปตลาดวันพรุ่งนี้ (ของหมด ต้องไปซื้อ) 

• He‘s coming to my house for lunch this Friday. 
เขากำลังจะมาบ้านผมเพ่ือ(กิน)อาหารเที่ยงในวันศุกร์นี้ 

• We‘re moving to New York next year. 
พวกเรากำลังจะย้ายไปนิวยอร์คปีหน้า 

• They are seeing the doctor next month. 
พวกเขากำลังจะพบหมอเดือนหน้า (ไม่ได้แปลว่าเห็นนะครับ) 

Present 

continuous tense 

https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-is-am-are/


 
 
→ ตัวอย่างเพ่ิมเติม present continuous for future events 
 
» ตัวอย่างประโยคคำถาม 

• Is he driving a car? 
เขากำลังขับรถใช่ไหม 
yes, he is./ No, he isn’t. ใช่/ ไม่ใช่ 

• Is she eating an apple? 
หล่อนกำลังกินแอปเปิ้ลใช่ไหม 
Yes, she is. / No, she isn’t. ใช่/ ไม่ใช่ 

• Is it raining at the moment? 
มันกำลังฝนตกขณะนี้ใช่ไหม 
Yes, it is./ No, it isn’t. ใช่/ ไม่ใช่ 

• Is a cat sleeping in the room? 
แมวกำลังนอนหลับในห้องใช่ไหม 
Yes, it is./ No, it isn’t. ใช่/ ไม่ใช่ 
 

» ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ 
• You‘re sitting on my book. 

คุณไม่ได้กำลังนั่งบนหนังสือของฉัน 
• We‘re not running right now. 

พวกเราไม่ได้กำลังว่ิงขณะนี้ 
• They‘re not going to school? 

พวกเขาไม่ได้กำลังไปโรงเรียน 
 

» ตัวอย่างประโยค Wh-questions 
• What are doing? คุณกำลังทำอะไร 

I’m walking. ฉันกำลังเดิน 
• Who is taking? ใครกำลังพูด 

Jo is talking. โจกำลังพูด 
• Where are you going? คุณกำลังไปไหน 

I’m going home. ฉันกำลังกลับบ้าน 
• How are you doing? สบายดีไหม 

I’m good. สบายดี 
• Why is she crying? หล่อนรอ้งให้ทำไม 

Her cat was dead. แมวของหล่อนตาย 
 

https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/present-progressive-tense-for-future/


 
 


